

## TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Thu Hương

Trường Đại học Luật Hà Nội

**Tóm tắt:** Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh thì Người luôn nhấn mạnh và khẳng định tầm quan trọng của xây dựng Đảng, xây dựng Đảng không chỉ là công việc của Đảng mà còn là trách nhiệm chung của toàn dân. Nhận thấy những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, Đảng ta đã xác định đây những nhiệm vụ quan trọng, do vậy xác định cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong phạm vi bài viết này, tác giả làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, phân tích làm rõ sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

**Từ khóa:** Tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhận bài ngày 22.12.2022 ; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 24.2.2023

Liên hệ tác giả: Nguyễn Thị Yến; Email: yennt.hlu@gmail.com

### 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một nội dung quan trọng, bởi việc vận dụng tư tưởng này vào công tác xây dựng Đảng sẽ góp phần to lớn vào sự thành công trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xây dựng Đảng vững mạnh, trong sạch là yếu tố quyết định cho sự thành công của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được khẳng định trong Điều 4, Hiến pháp năm 2013: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong

*khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật*”. Hiến pháp năm 2013 đã tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như quan hệ giữa Đảng với nhân dân, nhiều đạo luật được sửa đổi, bổ sung để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Trong giai đoạn hiện nay, trước sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã tạo ra nhiều thời cơ, cơ hội mới nhưng cũng đặt nước ta trước những khó khăn, thách thức mới. Để đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thì vai trò của Đảng phải ngày càng được khẳng định, Đảng cũng cần xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một nhiệm vụ then chốt, quan trọng nhất.

Hội nghị Trung ương 4 Khóa XI đã đề ra nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách hiện nay về xây dựng Đảng”. Nghị quyết chỉ rõ: “Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng đảng còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ [1].

Như vậy, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn mới hiện nay luôn giữ vai trò quan trọng thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa Đảng và nhân dân góp phần vào thắng lợi chung của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

## 2. NỘI DUNG

### 2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh” chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Việc vận dụng tư tưởng của Người vào công tác xây dựng Đảng hiện nay sẽ góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh. Với hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được thể hiện qua những nội dung chính như sau:

***Thứ nhất, xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.***

V.I.Lênin đã từng khẳng định: “Học thuyết Mác là một học thuyết vạn năng vì nó là một học thuyết chính xác. Nó là học thuyết hoàn bị và chặt chẽ...” [2]. Nhưng đồng thời ông cũng cho rằng “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm... Vì lý luận này chỉ đề ra những nguyên lý chỉ đạo chung, còn áp dụng những nguyên lý ấy thì, xét riêng từng nơi...”.

Trong các bài giảng huấn luyện cho cán bộ cách mạng từ năm 1925 đến năm 1927 (sau được in thành tác phẩm Đường cách mệnh) chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” [3, tr268].

Người cũng phát hiện ra rằng: *“Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin [2, tr23].*

Chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng cơ bản, soi đường dẫn lối, Đảng ta đã gặt hái được nhiều thành quả, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu từ giải phóng đất nước cho đến phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

***Thứ hai, cần có sự gắn bó với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng có vai trò hết sức quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự sống còn của Đảng, của dân tộc và của chế độ.***

Hồ Chí Minh đã từng nói *“Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” [3, tr 268].* Hai mặt lãnh đạo và đầy tớ không tách rời nhau, không đối lập nhau. Trong điều kiện Đảng cầm quyền thì càng phải ý thức thật sự sâu sắc tinh thần, thái độ trách nhiệm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng lãnh đạo Nhà nước là nhằm xây dựng một Nhà nước thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đảng không có quyền lợi gì riêng của mình, ngoài quyền lợi của giai cấp, của dân tộc. Đảng không ở trên dân, cũng không ở ngoài dân, mà ở trong dân, trong lòng dân, Đảng lấy dân làm gốc. Trong Di chúc, Người đã căn dặn: *“Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân” [3, tr 268].*

Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: *“Phải đặc biệt coi trọng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, trước hết trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt và cấp ủy các cấp. Người đứng đầu các cấp phải thực sự mẫu mực, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích của quốc gia – dân tộc, nhân dân lên trên hết, trước hết. Thường xuyên tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân và thật sự dựa vào dân để xây dựng Đảng” [4].*

Xây dựng Đảng không chỉ là công việc của Đảng mà còn là công việc, trách nhiệm của nhân dân. Nhân dân là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là nguồn sức mạnh của Đảng; phục vụ nhân dân là mục tiêu của Đảng, nhân dân có trọng trách to lớn là xây dựng Đảng của mình trong sạch, vững mạnh.

***Thứ ba, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là cán bộ, đảng viên chủ chốt đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.***

Trong bài nói tại lớp chính huấn đầu tiên của Trung ương (ngày 11/5/1952) Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: *“Vì điều kiện khó khăn, mà số đông cán bộ và đảng viên chưa được huấn luyện hẳn hoi cho nên tư tưởng và trình độ chính trị còn thấp kém và lệch lạc. Điều đó tỏ rõ ra ở mỗi khuyết điểm như sau: không nắm vững chính sách trường kì kháng chiến, tự lực cánh sinh; không phân biệt rõ ràng bạn và địch, bệnh quan liêu, công thần và nạn tham ô hủ hóa khá nặng, ...vv [5].*

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là giữ vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, do vậy cần chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thường xuyên coi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những động lực chính, là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.

Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này thì cần phải: (1) Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; (2) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ và vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay; (3) Tích cực đổi mới phương pháp xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng đồng bộ, nhất quán, thực hiện đánh giá khách quan, công tâm và dân chủ.

Đồng thời cũng khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên quyết ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền. Tạo sự công bằng, công khai và minh bạch cũng như tính dân chủ trong công tác bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách về cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác. Đặc biệt, bản thân mỗi cán bộ cần không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức.

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của công tác xây dựng Đảng, có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ; cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và nhân dân” [4].

*Thứ tư, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên bốn mặt (chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức) phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và đồng bộ, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.*

Chỉnh đốn và đổi mới là nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực trước những yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng. Trước đây, Hồ Chí Minh nhận thấy cách mạng luôn chuyển biến theo hướng đặt ra yêu cầu và nội dung ngày càng cao, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, phức tạp. Vì thế, cần xây dựng Đảng để Đảng không bị tụt hậu trước những chuyển biến đó.

Kế thừa những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII xác định: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giải pháp được Đại hội XIII nhấn mạnh là: “Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống chính trị..., khắc phục sự chòng chéo và những bất hợp lý trong tổ chức Đảng và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” [4; tr.185].

Như vậy, trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó nhấn mạnh về nội dung Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đồng thời xác định sự gắn bó với nhân dân, **dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng có vai trò hết sức quan trọng.**

**Cũng như cần** tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực chuyên môn cần thiết, đáp ứng với nhu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

## **2.2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay**

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập, lãnh đạo và phát triển Đảng ta mà còn có những luận điểm rất quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vận dụng tư tưởng của Người trong giai đoạn hiện nay để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì cần nhìn nhận dưới những nội dung sau:

*Thứ nhất, xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận và tổ chức một cách nhất quán, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.*

Xây dựng tư tưởng của Đảng là một trong những vấn đề cơ bản, trọng yếu, xuyên suốt và bao trùm trong hệ thống quan điểm lý luận của Đảng, liên quan trực tiếp đến hệ tư tưởng của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, lý luận đã được Hồ Chí Minh và Đảng ta khẳng định từ đầu trong tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đặc biệt trong bối cảnh xã hội thay đổi hiện nay thì cũng phải có sự thay đổi để phù hợp nhưng cần phải đảm bảo được sự nhất quán.

Về lý luận, Hồ Chí Minh từng viết: *“Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công tác thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”* [6]. Người chỉ rõ: *“Đảng muốn vững mạnh thì phải có chủ nghĩa làm cốt....Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin”* [6]. Người cũng yêu cầu: *“Đảng áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp Mác-Lênin mà giải quyết các vấn đề thực tế của cách mạng Việt Nam... không phải chỉ học thuộc lòng vài bộ sách của Mác-Lênin mà làm được như vậy. Đảng phải có tinh thần khoa học và tinh thần cách mạng rất cao, phải hiểu rõ lịch sử xã hội, phải quyết tâm phấn đấu cho giai cấp và nhân dân, phải tin tưởng vào lực lượng và sáng kiến của quần chúng”* [6]. Vì vậy, có thể thấy việc cần tiếp tục lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm kim chỉ nam sẽ đảm bảo được tính nhất quán và đồng bộ trong xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay.

*Thứ hai, cần phát huy vai trò của nhân dân và dựa vào dân để xây dựng Đảng.*

Đảng ta luôn coi trọng việc vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân và dựa vào dân để xây dựng Đảng. Theo đó, nhân dân trực tiếp phản ánh, góp ý với các cấp ủy Đảng về công tác cán bộ, các chủ trương, đường lối của Đảng; hoặc nhân dân có thể tham gia gián tiếp việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu do dân bầu...vv.

Quan điểm, tư tưởng “Dân là gốc” tiếp tục được khẳng định trong Đại hội XIII của Đảng: “Công tác dân vận được chú trọng và tiếp tục đổi mới, quan điểm “dân là gốc”, là chủ thể của công cuộc đổi mới được nhận thức và thực hiện ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn; mỗi

quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân được củng cố, tăng cường. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị được nâng cao; coi trọng việc lắng nghe, nắm tình hình và giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị hợp pháp, chính đáng, những vấn đề bức xúc của nhân dân; góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng” [4, tr.201].

Như vậy, việc gắn bó với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng có một vai trò quan trọng, đây cũng chính là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta ngay từ khi mới thành lập và được nhấn mạnh cũng như cụ thể hóa trong bối cảnh hiện nay.

*Thứ ba, cần tập trung vào sự phát triển con người và cũng như năng lực tư duy của đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ chốt đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.*

Đội ngũ cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là nhân tố kết nối, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, góp sức cùng nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng. Do đó, tại hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, đã đưa ra quan điểm chỉ đạo cụ thể về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đó là một mặt, các tổ chức đảng cần tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu; song mặt khác, mỗi đảng viên phải tự ý thức học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức, phong cách, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng và lời thề khi vào Đảng. Đây là mối quan hệ hai chiều giữa tổ chức đảng và đảng viên, đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, phát triển Đảng cần phải chú trọng đến thế hệ trẻ. Đây là một lực lượng quan trọng trong kế cận giữ vai trò quan trọng tương lai. Hiện nay, thế hệ trẻ đã tham gia xây dựng các trang thông tin điện tử, cổng thông tin, các trang mạng xã hội dưới sự hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, theo đó, các tỉnh, thành Đoàn và Ủy ban Hội tỉnh, thành phố; các Đoàn trực thuộc và các Ủy ban Hội trực thuộc tương đương cấp tỉnh đã xây dựng và vận hành cổng thông tin điện tử, 100% tổ chức đoàn từ Trung ương đến cơ sở (gồm 67 đầu mối trực thuộc, hơn 1.400 đơn vị đoàn cấp huyện, hơn 11.000 đơn vị đoàn cấp xã) đã triển khai xây dựng, vận hành trang facebook tuyên truyền; ứng dụng tiện ích công nghệ Bigdata, real-time để thống kê các lượt tương tác và nắm bắt dư luận xã hội; đổi mới phương thức tuyên truyền thông qua việc thường xuyên sử dụng các phim ngắn đồ họa, bản đồ tư duy triển khai các nội dung tuyên truyền, giáo dục...[8]. Một lần nữa, có thể khẳng định Đảng muốn vững mạnh và phát triển hơn nữa thì không thể thiếu sự tham gia của thế hệ trẻ.

*Thứ tư, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên bốn mặt (chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức) phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và đồng bộ, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.*

Về nội dung xây dựng Đảng về chính trị bao gồm: xây dựng đường lối chính trị, bảo vệ chính trị, xây dựng và thực hiện nghị quyết, xây dựng và phát triển hệ tư tưởng chính trị, củng cố lập trường chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị... Trong các nội dung trên, theo Hồ Chí Minh, đường lối chính trị là một vấn đề cốt tử trong sự tồn tại và phát triển của Đảng. Người cảnh báo nguy cơ sai lầm về đường lối chính trị gây hậu quả nghiêm trọng đối với

vận mệnh Tổ quốc, sinh mệnh chính trị của hàng triệu đảng viên và nhân dân lao động. Thế nên khi xây dựng, chỉnh sửa cần phải dựa vào lý luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin để xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, lý luận.

Về hệ thống tổ chức thì sức mạnh các tổ chức liên quan chặt chẽ với nhau, mỗi cấp độ tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng. Thế nên để hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến cơ sở chặt chẽ và có tính kỷ luật cao thì cần coi trọng vai trò của chi bộ. Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng; là môi trường tu dưỡng, rèn luyện, và cũng là nơi giám sát đảng viên. Chi bộ có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng với quần chúng nhân dân.

Về đạo đức và tư tưởng, Hồ Chí Minh cho rằng: *"Xây dựng Đảng về đạo đức là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục và tu dưỡng tốt hơn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, đặc biệt là giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng. Cán bộ, đảng viên không phải là thần thánh. Họ là con người, ai cũng có hai mặt tốt - xấu, thiện - ác thường xuyên đấu tranh với nhau. Trong điều kiện môi trường tốt, nếu cán bộ, đảng viên nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện thì mặt tốt, mặt thiện sẽ nổi lên, đẩy lùi mặt ác, mặt xấu và ngược lại"*[7]. Vận dụng vào thực tiễn có 3 điểm chính đó là: (1) Tu dưỡng đạo đức bền bỉ suốt đời thông qua thực tiễn; (2) Nêu gương đạo đức, nói đi đôi với làm; (3) Xây dựng đạo đức mới, đấu tranh với hiện tượng phi đạo đức.

Đáng chú ý, để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mang lại hiệu quả, thì cần phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Muốn vậy, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngoài ra, cần tăng cường năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo cho cấp cơ sở.

Tổ chức cơ sở của Đảng được thành lập ở các đơn vị cơ sở, đây là nơi nắm vững và bảo đảm cho mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Đồng thời, đây còn là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, là một mắt khâu trọng yếu để duy trì mối liên hệ Đảng với dân - nền tảng sức mạnh của Đảng. Vì vậy xây dựng và nâng cao năng lực tổ chức cơ sở Đảng là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh, trong sạch.

Có thể thấy, xây dựng Đảng trong thời kỳ này nhiều mặt khó khăn, phức tạp hơn so với thời kỳ chiến tranh hoặc thời kỳ còn cơ chế kinh tế bao cấp. Sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, sự nổi lên của lợi ích kinh tế trong đời sống xã hội... là thực tế xã hội đang diễn ra. Bám sát thực tiễn đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tích cực đổi mới tư duy, phương pháp và phong cách làm việc của cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở; từng bước khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí huyện ủy viên phụ trách các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và theo dõi, hướng dẫn, dự sinh hoạt chi bộ đối với các tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ thôn, tổ dân phố. Bí thư cấp ủy hàng tháng phải tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân; định kỳ tổ

chức các đoàn công tác nắm bắt tình hình, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Chú ý, khi đổi mới phương thức lãnh đạo cần phải phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng loại hình tổ chức Đảng trong Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, đơn vị kinh tế...

Như vậy, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay có thể tập trung vào xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận và tổ chức một cách nhất quán lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm kim chỉ nam. Đồng thời cũng phải tăng cường năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo cho các cấp cơ sở và đặc biệt cần tập trung vào sự phát triển con người và cũng như năng lực tư duy của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

### 3. KẾT LUẬN

Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh sẽ góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, xây dựng và phát triển đất nước vững mạnh và hùng cường. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng là sự vận dụng tài tình, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng Đảng trong điều kiện thực tế hiện nay. Trên cơ sở nhận thức những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thì trong Đại hội XIII của Đảng cũng đã chỉ rõ những vấn đề mới, trọng tâm mang tính đột phá trong xây dựng Đảng. Trải qua hơn 90 năm qua, kể khi Đảng ra đời đến nay thì với việc thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của mình đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Để tiếp tục phát huy vai trò của Đảng khi vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng để đáp ứng nhu cầu thực tiễn đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay thì cần phải thực hiện một cách đồng bộ, nhất quán, là trách nhiệm của toàn xã hội.

### TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2012). *Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương khóa XI*. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, tr.21.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tập II, tr.185, tr.201, tr.226.
3. Hồ Chí Minh: *Toàn tập (2011)*. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, tr.15-622.
4. Hồ Chí Minh: *Toàn tập (2011)*. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, tr.273.
5. Trình Quốc Hưng (26/3/2022). *Thế hệ trẻ tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch*. <https://congly.vn/the-he-tre-tich-cuc-tham-gia-cong-tac-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-voi-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-205333.html>.
6. V.I.Lênin (1980). *Toàn tập*. Nhà xuất bản Tiên bộ, tr.23-50.
7. Vân Tâm (24/2/2021). *Xây dựng Đảng về đạo đức, một yêu cầu mới trong công tác xây dựng Đảng*. <https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/xay-dung-dang-ve-dao-duc-mot-yeu-cau-moi-trong-cong-tac-xay-dung-dang-1491874897>.



## **HO CHI MINH'S PERSPECTIVES ON BUILDING A STRONG PARTY AND THE APPLICATION OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM IN THE CURRENT SITUATION**

***Abstract:** In Ho Chi Minh's ideological system, he always emphasized and affirmed the importance of Party building, Party building is not only the work of the Communist Party but also the common responsibility of the entire people. Recognizing the urgent issues in the current Party building work, our Party has identified important tasks. Therefore, it is necessary to continue to thoroughly observe and implement Ho Chi Minh's thoughts on building a clean and virtuous Communist Party. Within the scope of this article, the author clarifies the content of Ho Chi Minh's thoughts on building a strong Communist Party. At the same time, the analysis clarifies the application of Ho Chi Minh's thoughts on building a clean and Communist Party of the Communist Party of Vietnam in the current.*

***Keywords:** Ho Chi Minh's perspectives, build a strong Party, the application of the Communist Party of Vietnam.*